

# คม·ชัด·ลึก

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5529 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน้า 6

## ไข่ไก่อินทรีย์แบรนด์ 'ฟาร์มโฮต' ผลงานนักเรียนของดีถิ่นเพชรบูรณ์

ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายเลือกเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย นำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นอาหาร ทำให้ไข่ไก่ที่ได้เป็นไข่ไก่อินทรีย์มีคุณภาพ ปลอดภัยในการบริโภค ที่สำคัญตลาดต้องการ ดังนั้นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ นำโดย ผอ.โรงเรียน นายประจวบ ลังกาวงศ์ ที่นำการเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้มาเป็นหนึ่งในวิชากลุ่มสาระเทคโนโลยีและการงานอาชีพ มุ่งสร้างฐานอาชีพให้นักเรียนด้วยแบ่งพื้นที่ 2 ไร่ ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โรงเรียนกว่า 200 ไร่ จัดการเรียนการสอนการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์กว่า 400 ตัว

ทั้งนี้ โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประจำ 312 คน ทั้งเด็กบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญาช่วยกันผลิตเปลี่ยนดูแลให้อาหาร จึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างแบรนด์ไข่ไก่ที่มีความโดดเด่น จุดจำได้ง่าย ภายใต้แบรนด์ "ฟาร์มโฮต" ที่มีน้องๆ นักเรียนเป็นผู้บริหารจัดการฟาร์ม เป็นคนเลี้ยง คนดูแล ในรูปของบริษัท ผลผลิตที่ได้นอกจากนำไปทำอาหารกลางวันแล้วก็จะนำไปจำหน่ายที่เชื่อมโยงกับโครงการกรีนมาร์เก็ตของจ.เพชรบูรณ์

"โรงเรียนเลี้ยงไก่มากกว่า 10 ปี เดิมเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สวยงาม ต่อมาปรับมาเลี้ยงไก่แบบกรงตับ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และนำผลผลิตมาทำอาหารกลางวัน ต่อมาหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยตามให้ไก่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ ให้อาหารเสริมและสารสังเคราะห์ ขณะเดียวกันก็ปลูกหญ้าเนเปียร์ด้วย เพื่อคอกผสมรำข้าวเป็นอาหารให้ไก่ ทำให้ไก่มีภูมิคุ้มกันโรค ผลผลิตจึงเป็นที่ต้องการของตลาด" ผอ.ประจวบแจ้ง



วิธีการเลี้ยงถือเป็นการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ จัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนที่แต่ละวันเด็กๆ จะช่วยกันเลี้ยง ให้อาหาร เก็บไข่และไปขาย มีการจัดการในรูปแบบบริษัท โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คือ เลี้ยงจำนวนที่พอเหมาะกับความสามารถเพียงพอต่อการบริโภคในโรงเรียน เหลือนำไปขาย และเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

"ขณะนี้ไก่ไข่ทยอยให้ผลผลิต ส่วนตลาดได้รับการสนับสนุนจากนายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ที่นำผลผลิตเข้าร่วมโครงการกรีนมาร์เก็ตของจังหวัด โรงเรียนขายผ่านออนไลน์ ตลาดในชุมชน และลงนามความร่วมมือเตรียมขยายตลาดส่งขายที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร Bottoms up ทองหล่อที่สนใจไข่ไก่อารมณ์ดีของฟาร์มโฮตเช่นกัน"

ปัจจุบันไข่ไก่มีผลผลิตเดือนละ 2,000 ฟอง ขายคละขนาดในราคาฟองละ 5 บาท พร้อมเตรียมนำร่องเป็นฟาร์มไข่ไก่อินทรีย์ของจังหวัด จัดเตรียมฟาร์มให้ได้รับการรับรองการเป็นฟาร์มไข่ไก่มาตรฐานจีเอ็มพี เตรียมขยายเครือข่ายการเลี้ยงไปยังกลุ่มเกษตรกร ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาสายพันธุ์ไข่ไก่ ระบบการเพาะฟัก อาหารไก่ เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

“ที่สำคัญคือเด็ก ๆ มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง มีอาหารกินครบ 3 มื้อ ทั้งปลูกฝังเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เด็ก ๆ ได้เสียสละ มีความเอื้อเฟื้อ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เรียนรู้เรื่องการอยู่อย่างพอดี พอมี พอกิน ไม่ทำอะไรเกินตัว ทำเท่าที่ทำได้ จึงเป็นการสร้างนักเรียนของโรงเรียนให้เดินตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” ผอ.ประจวบกล่าว

สำหรับผู้สนใจไข่ไก่อินทรีย์จากฟาร์มนี้ สอบถามได้ที่ นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ หมู่ 9 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.08-5052-7677

● กวินตรา ใจชื่อ ●